



ฉบับที่ 07/2560

เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัว จากทั้งด้านราคาและผลผลิต และรายได้การบริการด้านการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวดี เช่นเดียวกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัว ด้านการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐยังเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจที่สำคัญในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม แรงส่งของเศรษฐกิจแผ่วลงบ้างในช่วงปลายไตรมาส สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนอัตราการว่างงานสูงขึ้น

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามการบริโภคสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่และการส่งเสริมการขายของตัวแทนจำหน่าย ประกอบกับการปลดล็อกมาตรการรถคันแรกที่ใหญ่จะครบกำหนดในปีนี ด้านการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันยังทรงตัว สอดคล้องกับยอดขายปลีกหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากครัวเรือนบางส่วนมีการเร่งบริโภคไปเมื่อไตรมาสก่อนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยของภาครัฐ แต่คาดว่าแนวโน้มปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังกังวลเรื่องรายได้ในอนาคตจึงยังระมัดระวังการใช้จ่าย **ภาคบริการด้านท่องเที่ยว** ยังขยายตัว โดยรายได้ภาคบริการด้านโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งบริการในภัตตาคารและร้านอาหารขยายตัว ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 61.8 สูงขึ้นจากไตรมาสก่อน สำหรับจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานขยายตัวจากการเพิ่มเที่ยวบินของจังหวัดขอนแก่น อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี รวมทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศและจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติยังขยายตัว

ด้านรายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัวได้ทั้งด้านผลผลิตและด้านราคา โดยเฉพาะราคาขายพาราขยายตัวต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดน้อย จากผลของอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางสำคัญ กอปรกับผู้ประกอบการเร่งซื้อเพื่อส่งมอบให้เงินก่อนหยุดเทศกาลตรุษจีน และเพื่อเก็บสต็อกก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูยางผลัดใบ และราคาอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง เนื่องจากดุลน้ำตาลโลกขาดดุล ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรอื่น ๆ ยังหดตัว โดยราคาข้าวและมันสำปะหลังหดตัว เนื่องจากคู่ค้าชะลอซื้อประกอบกับผลผลิตมีมาก และราคาปศุสัตว์ลดลง ทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไช้ไก่ และโคเนื้อ เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีมากขณะที่การบริโภคทรงตัว ส่วนผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิด ยกเว้นอ้อยโรงงานที่ลดลง เนื่องจากประสบภัยแล้งในช่วงเพาะปลูก

การลงทุนภาคเอกชน ยังขยายตัวดี ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยที่ยังขยายตัวได้ในบางพื้นที่ แต่การก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์กลับหดตัว ซึ่งมีส่วนทำให้ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ชะลอลง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการขยายตัวในทุกขนาดกิจการ โดยกิจการขนาดใหญ่ที่ให้ความสนใจลงทุน ได้แก่ โรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานพาหนะ โรงงานซ่อมแซมเครื่องยนต์ โรงงานผลิตเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับใช้เป็นเสาเข็มหลุม และโรงงานทำวงกบและขอบประตู เป็นต้น

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจสำคัญ โดยการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงบกลางตามโครงการลงทุนขนาดเล็ก กรมทางหลวงชนบท และ กรมทางหลวง ขณะที่การใช้จ่ายงบประมาณลดลงในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมาตรการบางส่วน of ภาครัฐที่เร่งเบิกจ่ายในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เบิกจ่ายได้ล่าช้ากว่าที่คาด

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ขยายตัว เนื่องจากโรงงานมีกำลังการผลิตเต็มทีหลังเปิดหีบล่าช้ากว่าปีก่อน สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามความต้องการในต่างประเทศที่มีมากขึ้น ส่วนการผลิต เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปรับดีขึ้น ตามความต้องการของผู้ค้าส่ง ประกอบกับโรงงานเร่งผลิตหลังจากปิดซ่อมบำรุง บางสายการผลิตในช่วงปลายปี

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการส่งออก น้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภค ไป สปป.ลาว การส่งออกผลไม้ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปเวียดนามและจีนตอนใต้ แต่การนำเข้ากลับหดตัวจากที่ขยายตัวในไตรมาสก่อน เป็นผลจากการนำเข้าที่ลดลงของโทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ด จากจีนตอนใต้และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การนำเข้ามันเส้นจากกัมพูชายังคงขยายตัวดี

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.45 สูงขึ้นจากไตรมาสก่อนตามราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับอัตราการว่างงานสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน จากแรงงานภาคเกษตรที่อยู่ในช่วงการหางานทำ

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากไตรมาสก่อน จากเงินฝากทุกประเภท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของส่วนราชการ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยสินเชื่อที่ให้แก่ภาครัฐเร็วเรื้อนยังขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์ปรับดีขึ้น ส่วนสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจยังทรงตัว ส่วนหนึ่งเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อ ประกอบกับภาคธุรกิจบางส่วนใช้เงินทุนจากแหล่งอื่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขายส่งและการขายปลีกยังขยายตัว

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 4391 3542

E-mail: PornnipT@bot.or.th